

WORLDTEX Primer

WORLDTEX Primer là sản phẩm sơn được phát triển cao ở dạng lỏng, được hấp thụ sâu vào bề mặt của vật liệu kết dính, vữa trát và vôi. Nó liên kết giữa nền và bề mặt, để tạo nền vững chắc cho lớp phủ hoàn thiện trang trí, sơn và lớp vữa mỏng. Nó có dưới dạng màu trắng hoặc giống màu sơn phủ.

Sử dụng

Dùng cho ngoại thất và nội thất trên nền cát / xi măng, bê tông đúc tại chỗ và bê tông nhẹ, bê tông nhẹ. Đặc biệt thích hợp để trám bít bê tông cũ, khô, thấm nước, chưa xử lý. Trên các bề mặt như bê tông, khối gạch, kết xuất xi măng, nên sử dụng WORLDTEX Primer trước khi thi công tất cả các lớp hoàn thiện trang trí.

Quy trình thi công

Quy trình	<ol style="list-style-type: none"> Chuẩn bị bề mặt Tất cả các bề mặt phải không có bụi, cát, đất và dầu. Khi sửa chữa, tất cả các dư lượng đã sơn trước đó phải được loại bỏ. Điều kiện môi trường Nhiệt độ không khí: 5 ~ 35 °C Độ ẩm tương đối: lên đến 80% Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 5 °C để ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi ẩm Thiết bị thi công: Bàn chải, con lăn, phun
Lưu ý	<ol style="list-style-type: none"> Trộn sơn trong vòng đời cho phép Không trộn lẫn với các loại sơn khác Tránh thi công sơn vào những ngày mưa, độ ẩm cao (trên 80%), nhiệt độ thấp (dưới 5) và nhiệt độ cao (nhiệt độ bề mặt trên 40). (Có thể xảy ra nứt màng sơn, hồng độ bám dính, tạo bọt khí) Khi thi công trên bề mặt đã được tráng trước, hãy tham khảo Hệ thống ứng dụng của nhà sản xuất để được hướng dẫn. Vui lòng sử dụng sản phẩm này trong thời hạn hiệu lực vì sản phẩm có thể bị giảm chất lượng vì sản phẩm này là sản phẩm hóa học.
Thận trọng	<ol style="list-style-type: none"> Không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác Tránh để sơn đóng rắn Đề xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ em. Không dùng cho trẻ sơ sinh, thiết bị dành cho trẻ em hoặc hộp đựng thực phẩm. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và lửa khi vận chuyển, lưu trữ và xử lý, và bảo quản ở nơi khô ráo, lạnh ở nhiệt độ phòng (5 ~ 35 °C) Vui lòng giữ kín hộp đựng sản phẩm này để công tiêm hương lên trên. không để sơn tiếp xúc với mắt và da. Nếu sơn tiếp xúc với mắt và da, rửa kỹ bằng nước đang chảy và tìm kiếm sự chăm sóc y tế Nếu hít phải hoặc nuốt phải, vui lòng đến bác sĩ ngay lập tức và làm theo lời khuyên y tế được cung cấp trong hộp đựng Tránh làm việc trong một không gian hạn chế, và nếu bạn vô ý sơn, hãy thông gió triệt để bằng hệ thống thoát khí trước khi làm việc Cách tốt nhất để bảo quản sơn là bảo quản trong hộp kín để nước không bị bay hơi và ngăn vi sinh vật xâm nhập vào Xử lý sơn thải thông qua công ty xử lý chất thải do Bộ Môi trường chỉ định Đối với các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc tham khảo Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (GHS-MSDS), Dữ liệu Kỹ thuật.
Cảnh báo	Vui lòng tham khảo thông báo cảnh báo kèm theo tại đây của chúng tôi
Lưu kho	Bảo quản ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng.

SURFACE CONSOLIDATION PRIMER

WORLDTEX Primer



Dữ liệu vật lý

Sản phẩm	Báo cáo xác nhận bề mặt	Độ dày khuyến nghị	30~50 μ m
Trọng lượng riêng	1.25	Độ phủ	14.3m ² /L (DFT 30 μ m, tùy thuộc bề mặt)
Số lớp	1~2	Đóng gói	18L
Hàm lượng chất rắn (%)	43 \pm 3	Hạn sử dụng	24 tháng